

สอบครูเลย รับ 66-วันแรกสมัครก็คัก! คุณเข้มวันสอบใส่เสื้อยืด กางเกงวอรัม

นำเสนอมื่อ : 15 ส.ค. 2559

สมัครสอบครูเลยรับ 66 อัตรา แคว้นแรกแห่กันมาครึ่งหมื่น ท่ามกลางฝนพรำ ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดทางภาคเหนือ วางมาตรการเข้มป้องกันการทุจริต ให้ใส่เสื้อยืด กางเกงวอรัมเขาสอบ อุปกรณ์แคดินสอ ยางลบ หามเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 ส.ค.59 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย มีผู้สำเร็จการศึกษา และได้ไปประกอบวิชาชีพครู จากทั่วภาคอีสานและภาคเหนือ เดินทางมายื่นใบสมัคร ภายหลังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย (กศจ.เลย) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 จำนวน 66 อัตรา 16 กลุ่มวิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา

นายสมพงษ์ พรหมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 1 และทำหน้าที่ หน.ปฏิบัติการรับสมัครสอบ เปิดเผยว่า ตำแหน่งที่เปิดสอบ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย 18 อัตรา คณิตศาสตร์ 8 อัตรา ภาษาอังกฤษ 8 อัตรา สังคมศึกษา 4 อัตรา ปฐมวัยศึกษา 7 อัตรา การประถมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 5 อัตรา นาฏศิลป์ 3 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรีสากล ทัศนศิลป์ ศิลปะศึกษา และ เคมี่ อย่างละ 1 อัตรา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 60 จังหวัด กำหนดให้ผู้สมัคร สามารถสมัครสอบได้เพียงแห่งเดียว หากสมัครหลายแห่งจะถือเป็นโมฆะ และหมดสิทธิ์สอบทุกแห่ง

ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบ ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า อย่าไปหลงเชื่อคนที่อ้างว่าจะสามารถช่วยให้สอบได้ อีกทั้ง เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีทันสมัยมากมาย ทางคณะกรรมการสอบ กำหนดให้ผู้เข้มาสอบ แต่งชุดเสื้อยืด กางเกงพละเขาสอบ และนำเพียง ดินสอ ปากกา ยางลบ ดินสอตัวเขาห้องสอบเพียงเท่านี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำเครื่องมือเอกซเรย์เขามาตรวจสอบอีกทางหนึ่ง ซึ่งในวันแรกนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครราว 5,000 คน

ด้าน น.ส.พรเพ็ญ ฝืดักดี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 8 ต.แม่เปี่ยม อ.เมืองพะเยา จบการศึกษาจากสถาบันใน จ.เชียงราย กลาวว่า เดินทางมาจาก จ.พะเยา เมื่อวานนี้ ตั้งใจมาสอบที่ จ.เลย เนื่องจากจังหวัดทางภาคเหนือ มีการเปิดสอบไปนานแล้ว

“ผู้สมัครที่มาสอบส่วนใหญ่มาจากทางภาคเหนือ บางกลุ่มมาเที่ยวนอนพักที่เชียงคานตั้งแต่วันหยุดยาว ที่ผ่านมา ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริต ก็มั่นใจ และคิดว่าไปรงใส เพราะมีกรรมการตรวจสอบ และมีคนคอยดูเป็นหูตา คอยสอดส่อง เพราะสมัยนี้มีเทคโนโลยี มีเครื่องมือต่างๆ ที่มาทางออนไลน์ด้วย” น.ส.พรเพ็ญ หนึ่งในผู้สมัครสอบ กลาว.